
 
 

รายงานการประชุม 
ผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ ๗/๒๕6๔  

วันพุธที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕6๔   
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แอปพลิเคชั่น Zoom Cloud Meetings 

............................................................................. 
ผู้มาประชุม 
   ๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชัยนันท์   ปัญญาวุทโส คณบดีคณะบริหารธุรกิจ   
 ๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุชาดา  ก่อตระกูล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
 3. อาจารย์รักขิฏา  เอ่ียมวิจารณ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  
 4. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์กมลพร  วรรณชาติ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน 
 5. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วัลลภา  พัฒนา หัวหน้าสาขาการตลาด  
 6. อาจารย์จตุพร  จิรันดร   หัวหน้าสาขาระบบสารสนเทศ 
  7. อาจารย์ธันยพร  อริยะเศรณี   หัวหน้าสาขาการจัดการ 

8. นายณัฐวุฒิ  จันทร์ศรีบุตร  ผู้ช่วยคณบดี 
9. อาจารย์ทีปกร  นฤมาณนลินี   ผู้ช่วยคณบดี   
10.อาจารย์รัสมันต์  ยุระพันธุ์  ผู้ช่วยคณบดี 
11. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ธันยภรณ์ ด าจุติ  หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาการตลาด 
๑๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์นวรตัน์  ผิวนวล หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาการบัญชี 
12. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์มนต์ทนา  คงแก้ว หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาการเงิน 
๑3. อาจารย์อานนท์  บัวศรี  หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาระบบสารสนเทศ  
14. อาจารย์รุ่งฤดี  ดิษฐวิชัย  หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการ 
๑๕. นางวิไลพร  ฟุ้งเกียรติไพบูลย์  เลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม  
  1. นางชิดชนก  มากเชื้อ  หัวหน้าสาขาการบัญชี 
  2. ผูช้่วยศาสตราจารย์ปรัศนีย์  กายพันธ์ ผู้ช่วยคณบดี  
  3. ผูช้่วยศาสตราจารย์พิเชษฐ์  พรหมใหม่ ผู้ช่วยคณบดี 

เริ่มประชุม  เวลา  ๑๓.3๐  น.  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
      จากที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 ขอแจ้งให้ที่ประชุม
รับทราบดังรายละเอียดดังนี้ 
   ๑. การออกฝึกสหกิจศึกษา/ฝึกงานภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดย
มหาวิทยาลัยมีแนวทางโดยอนุญาตให้นักศึกษาออกฝึกสหกิจศึกษา/ฝึกงานเป็นแนวทางเดิมไปก่อน หลังจากนี้
มหาวิทยาลัยจะออกประกาศเป็นมาตรการ เช่น นักศึกษาที่จะออกฝึกสหกิจศึกษาได้ต้องได้รับการฉีดวัคซีน 
หรือผู้ปกครองอนุญาต 



๒ 
 

   ๒. รูปแบบการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่  ๒ ปีการศึกษา 2564 ด้วย
สถานการณ์การติดเชื้อ Covid 19 มีแนวโน้มสูงขึ้น มหาวิทยาลัยจึงได้ให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
ออนไลน์  
   3. ระเบียบการเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษ/ค่าสอนเกินภาระงานสอนจากงบประมาณเงิน
รายได้ซึ่งเป็นระเบียบใหม่ที่มีการแก้ไขจากระเบียบเดิม ขณะนี้รอให้สภามหาวิทยาลัยอนุมัติระเบียบใหม่
เบื้องต้นในระเบียบร่างให้ยืนยันการคัดลอกหน้าจอเริ่มต้นการสอนโดยให้นักศึกษาเปิดกล้องแสดงตัวตนเพียง
หนึ่งภาพเท่านั้น และสามารถสอนชดเชยได้ในวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
   4. บุคลากรในมหาวิทยาลัยที่ได้รับการฉีดวัคซีนเกินกว่า 60 เปอร์เซ็นต์  ส่วน
นักศึกษาซึ่งจะมีผลต่อการเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยฯ ปัจจุบันข้อมูลล่าสุดที่กองพัฒนาแจ้งพ้ืนที่สงขลาได้รับ
การฉีดวัคซีนที่ได้รับการตอบรับเข้ามาในระบบประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์  ดังนั้น ได้มอบรองคณบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาเก็บข้อมูลของบุคลากรและนักศึกษา โดยนักศึกษาจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์
ขึ้นไปจึงเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยได้ 
   5. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงาน 2562-2564 ตัวชี้วัดของ
มหาวิทยาลัยที่คณะฯ รับผิดชอบจ านวน 32 ตัวชี้วัด คณะฯ มีผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นตามล าดับโดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คิดเป็นร้อยละ 60.61 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คิดเป็นร้อยละ 77.42 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คิดเป็นร้อยละ 83.33 
   6. ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561-2563 
คณะฯ มีผลการด าเนินงานดีขึ้นตามล าดับโดยในปีการศึกษา 2561 ได้คะแนน 3.75 ปีการศึกษา 2562 ได้
คะแนน 4.21 และปีการศึกษา 2563 ได้คะแนน 4.36 
   7. แผนรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2562-2564 คณะฯ มีแผนรับนักศึกษาที่มี
จ านวนมากขึ้นตามล าดับโดยในปีการศึกษา 2562 จ านวน 850 คน ปีการศึกษา 2563 จ านวน 960 คน 
และปีการศึกษา 2564 จ านวน 1,015  
   8. จ านวนผู้สมัครปีการศึกษา 2562-2564 ข้อมูลจ านวนผู้สมัครปีการศึกษา 
2562 จ านวน 2,791 คน ปีการศึกษา 2563 จ านวน 3,003 คน และปีการศึกษา 2564 จ านวน 3,400 
คน  
  จากการด าเนินงานที่ผ่านมาคณะฯ มีผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นมาอย่างต่อเนื่องผู้บริหารและ
บุคลากรทุกภาคส่วนท างานไม่หยุดนิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์ เชิงรุก การออกระเบียบในการ
รับสมัครนักศึกษา การให้โควตานักศึกษาเรียนดีและกิจกรรมต่าง ๆ จนท าให้มียอดผู้สมัครเข้าศึกษาต่อมี
แนวโน้มสูงขึ้น  
   9. การปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหน้าอาคารเซฟรอนมีการด าเนินการปรับปรุง
ก่อสร้างเป็นที่จอดรถและสวนหย่อม ซึ่งสอดรับกับนโยบายของมหาวิทยาลัยอยู่ในแผนเฟส ๒ เรื่องขององค์กร
สมัยใหม่ และบริเวณลานกิจกรรม จอ. ที่จะรองรับส าหรับนักศึกษาท ากิจกรรมหรืออ่านหนังสือซึ่งคาดว่าจะ
เสร็จสิ้นในปี ๒๕๖๕ และคณะฯ มีแผนปรับปรุงอาคารและบริเวณโดยรอบคณะบริหารธุรกิจ 
   10. การรับสมัครนักศึกษารอบโควตา ข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2564 มียอด
ผู้สมัครหลักสูตร 4 ปี จ านวน 70 คน  หลักสูตรเทียบโอน จ านวน 170 คน รวมทั้งหมด 540 คน  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครัง้ท่ี 6/2564 
                ตามที่คณะบริหารธุรกิจ ได้ด าเนินการจัดประชุมผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 
5/2564 เมื่อวันพุธที่ 1 กันยายน 2564 เวลา ๑๓.30 น.  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แอปพลิเคชั่น Zoom 
Cloud Meetings  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น 

   ฝ่ายเลขานุการ  จึงเสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม  

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/2564  โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี   3  เรื่อง เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
  ๓.๑  งานวิชาการและวิจัย  
         ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา ก่อนตระกูล ได้สรุปโครงการที่ได้รับจัดสรรมาเป็นปฏิทิน
โครงการฝ่ายวิชาการและวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2564  โดยขอแจ้งให้ทราบโครงการที่จะด าเนินการใน
เดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม คือ โครงการอบรมประกันคุณภาพการศึกษาในการบริหารหลักสูตรสู่
คุณภาพตามเกณฑ์ AUN-QA ครั้งที่ 1 (OBE) ในวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2564  วิทยากร รศ.ดร.วิเชียร 
ชุติมาสกุล   ครั้งที่ 2 ช่วงปลายเดือนมีนาคม และครั้งที่ 3 จัดให้ฝ่ายสนับสนุนช่วงเดือนพฤษภาคม ซึ่ง
บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนจะต้องรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาในการบริหาร
หลักสูตรสู่คุณภาพตามเกณฑ์ AUN-QA ในทิศทางเดียวกัน  และการเข้าค่ายเรียนรู้คณะบริหารธุรกิจด้วย
สถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่เชื้อโควิดที่มีแนวโน้มสูงขึ้นซึ่งนักศึกษาไม่ได้เข้ามา จึงขอปรับรูปแบบเป็น
ออนไลน์โดยให้อาจารย์ในสาขาเข้ามาพูดคุยเสนอแนะแนวทางแก่ผู้เข้าร่วมโครงการก่อนที่จะเข้ามาศึกษาต่อ             
ณ คณะบริหารธุรกิจ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักศึกษาระดับปวช. และระดับปวส. 
       ทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีต้นแบบของหลักสูตร
การศึกษาอบรม ส าหรับผู้บริหาร คณาจารย์นิเทศ ผู้นิเทศและผู้ปฏิบัติงานด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิง
บูรณาการรับการท างาน (Cooperative and Work-Integrated Education: CWIE) สถานประกอบการ
ร่วมกับมหาวิทยาลัยโดยหลักสูตรใหม่ของคณะบริหารธุรกิจจะไปแนว CWIE เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งโครงการจะต้อง
ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมจึงจะสามารถจัด
โครงการได้โดยโครงการจะเน้นเรื่องของสหกิจศึกษาและการออกไปยังสถานประกอบการ สามารถแบ่งได้เป็น 
4 หลักสูตร ได้แก่  

1) หลักสูตรคณาจารย์นิเทศและผู้นิเทศ CWIE 
2) หลักสูตรผู้บริหาร CWIE ในสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ 
3) หลักสูตรผู้ปฏิบัติงาน CWIE  ในสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ 
4) หลักสูตรวิทยากรแกนน า 

โดยหลักสูตรมีลักษณะเป็นโมดูล (Modular Curriculum) แบ่งเป็น 9 โมดูล 
สาระความรู้ทั่วไป จ านวน 7 โมดูล ประกอบด้วย 

1) โมดูลหลักการ แนวคิด นโยบาย และกฎหมาย 
2) โมดูลระบบบริหารและการจัดการ 
3) โมดูลมาตรฐาน : การพัฒนาหลักสูตร การประกันคุณภาพและการบริหารจัดการ 
4) โมดูลการนิเทศและการสอนงาน 
5) โมดูลการประเมินผลการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 
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6) โมดูลการวิเคราะห์สะท้อนคิด 
7) โมดูลการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการด าเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณา

การกับการท างาน 
สาระความรู้เฉพาะ จ านวน ๒ โมดูล ประกอบด้วย 

๘) โมดูลบทบาทภาระหน้าที่ของผู้ด าเนินการด้าน CWIE แบ่งเป็น 3 โมดูลย่อย ดังนี้ 
8.1) โมดูลบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร 
8.2) โมดูลบทบาทหน้าที่ของคณาจารย์นิเทศและผู้นิเทศ 
8.3) โมดูลบทบาทหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน CWIE ในสถาบันอุดมศึกษาและสถาน
ประกอบการ 

       9)  โมดูลบทบาทและภาระหน้าที่ของวิทยากรแนะน า 
 
ตารางโมดูลที่แต่ละหลักสูตรต้องเรียน 
หลักสูตรที่ ชื่อหลักสูตร โมดูลที่ต้องเรียน 

1 คณาจารย์นิเทศและผู้นิเทศ CWIE 1-7 และ 8.2 
2 ผู้บริหาร CWIE ในสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ 1,2,3 และ 8.1 
3 ผู้ปฏิบัติงาน CWIE ในสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ 1,2,3,4,5, และ 8.3 
4 วิทยากรแกนน า 1-8 และ 9 

  
วิธีการศึกษาอบรม 

1) การศึกษาประมวลสาระความรู้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ก่อนที่จะเข้ารับการอบรม 
๒) การอบรมเผชิญหน้าแบบ “กิจกรรมรวมเรียนรู้” (Blended Learning) จากวิทยากรบรรยายซึ่งจะ

ประกอบด้วยการบรรยายน าและท ากิจกรรมกลุ่มย่อยและรายบุคคลเพ่ือการประยุกต์สาระความรู้ที่ได้จาก
การศึกษาออนไลน์และการบรรยายน าสู่การปฏิบัติตามบทบาทและภาระหน้าที่ในการด าเนินการ CWIE ซึ่งจัด
หลังจากการศึกษาอบรมด้วยตนเอง ณ วัน เวลาและสถานที่ที่ก าหนด 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์  ปัญญาวุทโส  กล่าวเพ่ิมเติมว่า กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมมีต้นแบบที่เป็นมาตรฐานของหลักสูตรการศึกษาอบรม ส าหรับผู้บริหาร คณาจารย์นิเทศ ผู้นิเทศ
และผู้ปฏิบัติงานด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการรับการท างาน (Cooperative and Work-
Integrated Education: CWIE) ซึ่งมีหนังสือมาถึงหน่วยงานถ้าจะจัดโครงการอบรมให้ใช้ต้นแบบของ
กระทรวงฯ และมีวิทยากรให้เรียบร้อย ดังนั้นหน้าที่ของคณะคือเขียนโครงการเสนอซึ่งเป็นหน้าที่ของงาน
วิชาการและวิจัยที่จะด าเนินการต่อไป 
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  ๓.๑  งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  
         อาจารย์รักขิฏา เอ่ียมวิจารณ์ แจ้งในที่ประชุมทราบเกี่ยวกับโครงการให้นักศึกษาเก็บ
กิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรด้านท านุศิลปวัฒนธรรม โครงการแห่เทียนพรรษา ซึ่งตามแผนด าเนินงานเดิมคือช่วง
เดือนตุลาคมจากสถานการณ์โควิดจึงไม่สามารถลงพ้ืนที่ได้จึงปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบออนไลน์ซึ่งจะจัดขึ้น
ในช่วงเดือนปลายพฤศจิกายนขณะนี้อยู่ในขั้นตอนติดต่อวิทยากรอบรมเกี่ยวกับศาสนาและวัยรุ่นยุคใหม่              
รับสมัครนักศึกษาจ านวน 2๘0 คน และจะแจ้งไปยังสาขาอีกครั้งหนึ่งเพ่ือนักศึกษาจะได้ลงทะเบียนเก็บ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านท านุศิลปวัฒนธรรมได้ 
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่าจากการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยฯ มีมติให้เลื่อนการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาราชมงคลแห่งประเทศไทย ซึ่งเดิมจัดในเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 แต่ด้วยสถานการณ์โควิดยังไม่คลี่คลายที่ประชุมจึงมีมติเลื่อนไปเป็นกุมภาพันธ์ พ.ศ. 
256๖ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเป็นเจ้าภาพ 
       ปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ขอให้ทางสาขาปรับแผนบริหารจัดการโครงการให้ เหมาะสม
สอดคล้องกับสถานการณ์จะต้องด าเนินการขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลาด าเนินโครงการหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบ
เป็นออนไลน์ ส่วนประเด็นโครงการ U2T หลายต าบลได้เริ่มเปลี่ยนแปลงระยะเวลาและด าเนินการขออนุมัติ
ด าเนินโครงการมากขึ้นและจะมีการขยายเวลาต่อไปหรือไม่นั้นจะต้องรอดูนโยบายของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
อีกครั้งหนึ่งว่ามีทิศทางอย่างไร 
       อาจารย์ธันยพร  อริยะเศรณี มีประเด็นเรื่องการคืนเงินค่าเทอมของนักศึกษาเนื่องจากมี
นักศึกษาสอบถามเข้ามามาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส กล่าวว่าจากที่ประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยสรุปว่าเดิมจากที่จะให้ใช้เงินรายได้สะสมของแต่ละหน่วยงานสมทบกับเงินรายได้สะสมของ
มหาวิทยาลัยคืนเงินค่าเทอมให้กับนักศึกษาซึ่งได้ผ่านสภาฯ อนุมัติแล้ว แต่ทางกองคลังแจ้งว่าเงินของรัฐบาล
ก าลังจะโอนมาจึงขอจ่ายเงินของรัฐบาลแทนคาดว่าจะจ่ายคืนได้ภายในเดือนพฤศจิกายนผ่านระบบพร้อมเพย์ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี   4 เรื่อง  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
  -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง อ่ืน ๆ 
     5.1  โครงการที่ได้รับจัดสรรจากหน่วยงานภายนอก 
                         อาจารย์รัสมันต์ ยุระพันธุ์ ได้กล่าวว่าขอให้คณะฯ แจ้งตารางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ของแต่ละบุคคลเพ่ือความสะดวกในการติดต่อประสานงาน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส                  
ได้มอบหมายให้หัวหน้าส านักงานคณบดีแจ้งตารางการปฏิบัติไปยังสาขา 
     ส่วนของโครงการที่ได้รับเงินจัดสรรจากหน่วยงานภายนอก คณะฯ ได้เขียนข้อเสนอ
โครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ชื่อโครงการพัฒนาก าลังคนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือ
รองรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีใหม่ งบประมาณโดยรวมของมหาวิทยาลัยประมาณ 40,000,000 
บาท คณะฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณ งบด าเนินงาน จ านวน 1,500,000 บาท และงบครุภัณฑ์ ๕,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท โครงการการพัฒนาผู้ประกอบการโดยเน้นผู้ประกอบการท่องเที่ยวชายฝั่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว 
โดยกิจกรรมด าเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการที่ด าเนินกิจการอยู่แล้วเข้ามาในโครงการจ านวน 20 ราย 
รวมถึงนักศึกษาและบัณฑิตที่จบใหม่ที่อยากจะเป็นผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว  หลังจาก
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คัดเลือกจะเน้นเรื่องการสร้างแรงบันดาลใจให้ความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการผ่านกระบวนการโค้ชชิ่ง
และงบในเรื่องการพัฒนาผู้ประกอบการ หลังจากพัฒนาผู้ประกอบการแล้วจะมีการจับคู่กันระหว่าง
ผู้ประกอบการที่คณะฯ พัฒนาขึ้นมากับธุรกิจท่องเที่ยว เช่น บริษัททัวร์ และจัดนิทรรศการให้กับผู้ประกอบการ
ท่องเที่ยวน าเสนอธุรกิจกับผู้ประกอบการรายอื่นหรือนักท่องเที่ยว 
       อีกส่วนหนึ่งที่ก าลังเขียนโครงการคือ แผนความเลิศของมหาวิทยาลัยเป็นการพัฒนา
โครงการการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมเพ่ือยกระดับการท่องเที่ยวเมืองสงขลา
อย่างสร้างสรรค์ โดยคณะบริหารธุรกิจเป็นเจ้าภาพและเชิญคณะอ่ืน ๆ เข้าร่วมเขียนโครงการ ซึ่งรายละเอียด
โครงการจะมีส่วนของการจัดเส้นทางการท่องเที่ยวโดยเน้นย่านเมืองเก่าทั้ง 5 แห่งของเมืองสงขลาเริ่มต้นในปี
แรกจากเส้นถนนนางงาม ถนนนครนอก และถนนนครใน  เส้นทางการจัดโลจิสติกส์ในพ้ืนที่และเส้นทางการ
ท่องเที่ยวสร้างภาพจ าลองเสมือนจริง เพ่ือกระตุ้นการท่องเที่ยวการพัฒนาผู้ประกอบการในย่านเมืองเก่า 
กิจกรรมการสร้างการรับรู้เรื่องการสร้างพ้ืนที่สร้างสรรค์ เช่น ภาพวาดและกิจกรรมอ่ืน ๆ ส่วนโครงการพัฒนา
ประกอบการงบจังหวัดรอปรึกษากับพัฒนาชุมชนอีกครั้ง 
       5.2 ครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบแผ่นดินสาขาการจัดการได้ส่งค าขอ
ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์สามมิติ  ซึ่งหลักเกณฑ์ในการของบประมาณแผ่นดินวงเงินที่ขอประมาณหนึ่งล้านบาทขึ้น
ไปแต่เครื่องพิมพ์สามมิติที่สาขาการจัดการเสนอของบประมาณจ านวนหนึ่งแสนบาท และคณะฯ เสนอขอไปใน             
งบครุภัณฑใ์นโครงการพัฒนาก าลังคนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวชายฝั่งวิถี
ใหม่ไว้แล้ว ส่วนครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบแผ่นดิน คณะฯ ได้เสนอขอครุภัณฑ์จ านวน 2 
รายการ ได้แก่ ครุภัณฑ์ห้องอัจฉริยะเพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการยุคดิจิทัล  และครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ 
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา  ก่อตระกูล กล่าวเพ่ิมเติมว่าหลักสูตรใหม่มีการเรียนการสอน
ดิจิทัลส่งผลให้ต้องใช้ห้องปฏิบัติการมากขึ้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส กล่าวว่า ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์คณะฯ ได้รับข้อเสนอแนะจากมหาวิทยาลัยว่าคณะฯ ได้เสนอขอมาทุกปี อาจจะต้องเว้นสักปี             
คณะฯ ได้เสนอขอห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์งานกราฟฟิก จ านวน 1 ห้อง จากงบเงินรายได้สะสม และใน
ปีงบประมาณหน้าจะเสนออีกครั้งหนึ่ง ส่วนเรื่องโปรแกรมงานวิจัย (SPSS) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัลลภา พัฒนา 
ได้ให้รายละเอียดการพิจารณาซื้อโปรแกรม SPSS ว่านักวิจัยทั่วไปโหลดใช้โปรแกรม SPSS เวอร์ชั่น 19 และ 
21 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่จะมาใช้หากประสงค์จะให้นักศึกษามาใช้กับการเรียนรายวิชาวิจัยนักศึกษา
สามารถโหลดใช้โปรแกรมได้ซึ่งเวอร์ชั่นที่เหมาะสมที่สุดคือ เวอร์ชั่น 18 เป็นเวอร์ชั่นที่ได้รับการยอมรับและ
มีสเถียรภาพมากที่สุด และจาการที่ได้ตีพิมพ์ในฐาน TCI 1 ในระเบียบวิธีวิจัยไม่ได้อ้างอิงกับ SPSS แต่ใช้ใน
ลักษณะเครื่องมืออะไรที่ใช้มาเทียบ เช่น ทาโร่ยามาเน่   
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัลลภา พัฒนา ขอเรียนปรึกษาเกี่ยวกับออกฝึกสหกิจศึกษา/ฝึกงาน
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยมหาวิทยาลัยมีจะออกประกาศเป็นมาตรการให้นักศึกษาที่จะออก
ฝึกสหกิจศึกษาได้ต้องได้รับการฉีดวัคซีน หรือผู้ปกครองอนุญาต หากไม่ได้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
คณะฯ มีแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไร เนื่องจากสาขามีความกังวลจากที่ทราบมามีนักศึกษายังไม่ได้รับการฉีด
วัคซีนเป็นจ านวนมากและได้รับเชื้อหลายคนจึงขอเรียนปรึกษาที่ประชุม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ 
ปัญญาวุทโส กล่าวว่า ประเด็นแรกทางมหาวิทยาลัยออกประกาศแล้วหากเกิดนักศึกษาไม่ได้คุณสมบัติตาม
ประกาศจะไม่อนุญาตให้นักศึกษาออกฝึกสหกิจศึกษา/ฝึกงาน แต่ในช่วงระยะเวลานี้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ     
ฝึกสหกิจศึกษา/ฝึกงาน ขอความร่วมมือช่วยประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเร่งการฉีดวัคซีนก่อนที่ประกาศ
มหาวิทยาลัยจะประกาศเพ่ือจะได้ออกฝึกสหกิจศึกษา/ฝึกงานภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564  
ประเด็นสองหากสถานประกอบการไม่รับนักศึกษาหรือคุณสมบัติไม่ได้ตามประกาศของมหาวิทยาลัย            



๘ 
 

ให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบโดยนักศึกษาออกฝึกสหกิจให้ท าโครงงานรายบุคคล นักศึกษาฝึกงานให้ท ารายงานหรือ
ฝึกอบรมตามท่ีงานสหกิจศึกษาได้รวบรวมไว้แล้ว  
    

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ปิดประชุม  เวลา  ๑๔.๓๐  น. 

 
 

 
 
 
 

(นางวิไลพร  ฟุ้งเกียรติไพบูลย์)           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์  ปัญญาวุทโส)   
                    เลขานุการ                ประธานกรรมการ 

                        ผู้จดบันทึกการประชุม                   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


